

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5586

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.68

Ad Value: 32,878

PRValue (x3): 98,634

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: SQ ปลื้มไอพีโอขายเกลี้ยงดีเต็ยเข้าเทรด26ตุลาคมนี้

## SQ ปลื้มไอพีโอขายเกลี้ยงดีเต็ยเข้าเทรด26ตุลาคมนี้

“สหกลอัครวิเมนท์” ผู้รับเหมางานเหมือง  
ครบวงจรรายแรกของไทย ปลื้มไอพีโอ 380  
ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงวันแรกที่เปิดจอง หลัง  
นักลงทุนสนใจจองหุ้นสูงถึง 7 เท่า พร้อม  
เข้าซื้อขายใน SET วันพุธที่ 26 ต.ค.นี้

นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอัครวิเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ กล่าวว่า นักลงทุนให้ความสนใจหุ้นไอพีโอของ SQ เกินความคาดหมาย จากการเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ช่วยสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับนักลงทุน

โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 380 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท สามารถจองซื้อหมดตั้งแต่วันแรก ประกอบกับการตอบรับจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) สูงถึง 7 เท่า จึงส่งผลให้หุ้นที่มีไม่พอจำหน่ายให้กับผู้สนใจจองซื้อได้ทุกคน สำหรับท่านที่พลาดโอกาสในการจองซื้อ สามารถจะเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ศาสวัต ศิริสรณ์

(SET) ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปซื้อเครื่องจักรรองรับงานที่มีโอกาสจะได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการลงทุนในโครงการเหมืองแม่เมาะ เฟส 8 และโครงการเหมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ เฟส 9-11 และโครงการเหมืองหงสา เฟส G และ H พร้อมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำรองหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ SQ เป็นผู้รับเหมางานเหมืองครบวงจรรายแรกของไทย โดยครอบคลุมถึงการวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเหมืองถ่านหินแม่เมาะให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มากกว่า 30 ปี

ส่วนผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการชุด-ขุดดินและถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 1,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการ 841 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่กำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนเบ็กกล็อก (ปริมาณงานที่ยังไม่รับรู้รายได้) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีปริมาณงานคงเหลือในมือจากทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 และ 8 โครงการเหมืองหงสา รวม 36,442 ล้านบาท ■